

## เนื้อสัตว์ที่สะอาดและไม่สะอาด

ด้วยการแนะนำของ 'ศาสนศาสตร์แห่งพันธสัญญาใหม่' คริสตจักรของพระเจ้าทั่วโลกได้กล่าวว่า เราไม่จำเป็นต้องเชื่อฟังกฎในพันธสัญญาเดิมทั้งหมดอีกต่อไป สิ่งที่อยู่รวมอยู่ในนั้นคือการอ้างว่ากฎการบริโภครอาหารในพันธสัญญาเดิมไม่ได้ผูกมัดเราอีกต่อไปในปัจจุบัน การกล่าวอ้างดังกล่าวเป็นเท็จ!

ในบทความนี้ เราจะตรวจสอบคำถามเกี่ยวกับเนื้อสัตว์ที่สะอาดและไม่สะอาดอย่างรอบคอบ

## กลับสู่จุดเริ่มต้น

เมื่อพระเจ้าสร้างอดัมและอีฟให้เป็นสิ่งมีชีวิตโดยอาศัยอาหารและเครื่องดื่มน้ำเพื่อความอยู่รอด พระเจ้าได้สร้างสภาพแวดล้อมทั้งหมดสำหรับพวกเขา สิ่งทรงสร้างทางกายภาพซึ่งมนุษย์เราเป็นส่วนหนึ่งนั้นมีความซับซ้อนและพึ่งพาอาศัยกันมากจนเกินกว่าความสามารถโดยรวมของเราที่จะหยั่งรู้ได้ อย่างที่พระเจ้าบอกเรา

เพราะความคิดของเราไม่ใช่ความคิดของเจ้า และทางของเจ้าก็ไม่ใช่ทางของเราด้วย พระเจ้าตรัสดังนี้ (อิสยาห์ 55:8)

ทุกสิ่งที่พระเจ้าสร้างขึ้นเพื่อสิ่งแวดล้อมของมนุษย์นั้น "ดีมาก" (ปฐมกาล 1:31) แต่พระเจ้าทรงสร้างศักยภาพภายในสิ่งสร้างนี้เพื่อจัดการกับทุกวิถีทางที่เป็นไปได้ ที่มนุษย์จะปฏิบัติตาม สิ่งที่เกิดขึ้นในระบบการสร้างของพระเจ้าคือพรที่เกิดขึ้นเองสำหรับการเชื่อฟัง คำสาปแช่งอาดัมโนมิตี และการลงโทษสำหรับการละเมิด ในภาษาปัจจุบัน เราจะกล่าวว่าพระเจ้าสร้าง "สภาพแวดล้อมแบบตอบสนอง" สภาพแวดล้อมที่ตอบสนองต่อการกระทำของมนุษยชาติ

แม้กระทั่งก่อนการสร้างมนุษย์ ซาดานและพวกปีศาจได้ทำบาปไปแล้ว พวกเขาได้ปฏิเสธวิถีทางของพระเจ้า พระเจ้าทรงวางแผนให้ซาดานอยู่บนโลกนี้ต่อไปพร้อมกับความสามารถในการมีอิทธิพลต่อมนุษย์จนกว่าพระเยซูคริสต์พระองค์เองจะทรงสถาปนาการปกครอง พระเจ้าทรงวางแผนไว้เพื่อที่มนุษย์จะต้องต่อต้านอิทธิพลนี้จากซาดานอย่างแข็งขัน ในกระบวนการนี้ เราจะพัฒนาอุปนิสัยของพระเจ้า ซึ่งเป็นสิ่งที่ซาดานเองไม่เคยพัฒนามาก่อน

มันเป็นความปรารถนาของพระเจ้าที่จะให้ผู้คนปฏิเสธการล่อลวงของซาดาน ในที่สุดการปฏิเสธดังกล่าวควรได้รับแรงจูงใจจากความเข้าใจว่าผลที่ตามมาจากวิถีทางของซาดานนั้นเลวร้าย ย่อยู่เสมอ การล่อลวงของซาดานมักดึงดูดความเห็นแก่ตัวและนำตนเองเหนือกว่าผู้อื่น ความเห็นแก่ตัวเป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามกับธรรมชาติของพระเจ้า

ดังนั้นตั้งแต่เริ่มต้น ตั้งแต่สถาปัตยกรรมสร้างใหม่ในปฐมกาลบทที่ 1 พระเจ้าได้ทรงสร้างสภาพแวดล้อมที่มีการโต้ตอบที่ซับซ้อนอย่างเหลือเชื่อสำหรับการดำรงอยู่ของมนุษย์ ซึ่งจะช่วยให้พระเจ้าสามารถทดสอบได้ว่ามนุษย์ชาติจะต่อต้านวิถีชีวิตที่เอาแต่ใจตนเองของซาตานอย่างแข็งขันหรือไม่

เมื่อซาตานทำบาป มันก็ทำให้ตัวเองเป็นมลทิน เขากลายเป็น "ไม่บริสุทธิ์" และ "ไม่สะอาด" ต่อพระพักตร์พระเจ้า ปีสางมักถูกเรียกว่าวิญญาณ "ที่ไม่สะอาด" คำภาษากรีกสำหรับสิ่งนี้ในพันธสัญญาใหม่คือ "อาคาธาตอส" (akathartos) และแปลว่า "ไม่บริสุทธิ์" นี่เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องเข้าใจ!

แม้กระทั่งก่อนการทรงสร้างใหม่ในปฐมกาลบทที่ 1 ก็มีวิญญาณที่ "ไม่สะอาด" ดำรงอยู่อยู่แล้ว วิถีที่ปีสางเหล่านี้ มีชีวิตอยู่ นั่นไม่ถูกต้องต่อพระพักตร์พระเจ้า จิตใจของปีสางเหล่านี้ทำงานอย่างไร พวกมันประมวลผลความคิดอย่างไร นั่น ไม่ถูกต้องต่อพระพักตร์พระเจ้า โปรดคำนึงถึงประเด็นเหล่านี้ไว้ใช้ในภายหลังเมื่อเราดู "ลักษณะ" ของสัตว์ที่สะอาดและไม่สะอาด

ดังนั้น เมื่อพระเจ้าสร้างสภาพแวดล้อมทางกายภาพสำหรับมนุษยชาติ พระเจ้าทรงออกแบบมันเพื่อที่สภาพแวดล้อมทางกายภาพนี้จะสะท้อนความเป็นจริงฝ่ายวิญญาณที่มองไม่เห็น! ปีสางอาจมองไม่เห็นโดยมนุษย์ แต่พวกมันมีอยู่จริง มีซาตาน และเนื่องจากมีสิ่งมีชีวิตที่ "สะอาด" เช่นเดียวกับวิญญาณที่ "ไม่สะอาด" ด้วยเหตุนี้ พระเจ้าในปฐมกาลบทที่ 1 จึงได้ทรงสร้างสัตว์ทางกายภาพที่ "สะอาด" และสัตว์ทางกายภาพที่ "ไม่สะอาด"

คุณเข้าใจสิ่งนี้ไหม? แม้ว่ามนุษย์จะไม่เคยกินเนื้อสัตว์เลย (เพราะการเลือกหรือคำสั่ง) ก็ยังคงมีสัตว์สองประเภทกว้างๆ ในการสร้างทางกายภาพของพระเจ้า ... สัตว์ที่ "สะอาด" และสัตว์ที่ "ไม่สะอาด" ... เพราะทั้งสองประเภทนี้จะสะท้อนความเป็นจริงทางจิตวิญญาณที่มีอยู่แล้วในขณะนั้น กล่าวคือ วิญญาณที่ "สะอาด" และ "ไม่สะอาด"

อัครสาวกเปาโลอธิบายว่า...

เพราะตั้งแต่ทรงสร้างโลก เราก็เห็นและเข้าใจสภาวะที่เราไม่อาจมองเห็นได้ของพระเจ้า คือฤทธานุภาพนิรันดร์และเทวสภาพของพระองค์อย่างชัดเจนจากสิ่งที่ทรงสร้าง ดังนั้นมนุษย์จึงไม่มีข้อแก้ตัวเลย (โรม 1:20)

คุณเข้าใจหรือไม่ว่าทำไมพระเจ้าจึงสร้างสัตว์บางชนิดให้ "สะอาด" และสัตว์บางชนิดให้ "ไม่สะอาด"? เป็นการช่วยให้เราเข้าใจสิ่งต่าง ๆ ที่เรามองไม่เห็น

ตระหนักว่าทุกสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงกระทำนั้นมีเป้าหมาย พระเจ้าไม่ได้ทำอะไรเลยโดยปราศจากการคิดล่วงหน้าและความหมายล่วงหน้า มีเหตุผลสำหรับทุกสิ่ง

ไม่มีสิ่งใดกระทำโดยพลการหรือ "ตามแรงกระตุ้น" โดยพระเจ้า พระเจ้าก็คือพระเจ้า!  
และมีเหตุผลสำหรับสิ่งที่พระเจ้าทรงสร้าง สำหรับคุณลักษณะที่พระเจ้าสร้างขึ้นในการทรงสร้าง  
สำหรับกฎที่พระเจ้าประทานให้ และสำหรับการลงโทษที่เป็นผลโดยตรงของการล่วงละเมิด  
สำหรับทุกสิ่งมีจุดประสงค์

พระเจ้าตระหนักรู้ทุกอย่างเหลือเชื่อถึงสิ่งที่ทรงสร้างไว้ว่ามันอยู่นอกเหนือความเข้าใจของเรามาก  
ลองนึกถึงคำตรัสของพระคริสต์ในมัทธิว 10:30

และแม้แต่ผมทุกเส้นบนศีรษะของท่านก็ทรงนับไว้ทั้งหมดแล้ว

### กฎหมายการบูชาสัตวและพิธีการ

พระเจ้าไม่ใช่พระประสงค์ดั้งเดิมที่จะมอบ "ระบบ" การบูชาสัตวแก่อิสราเอล  
สิ่งนี้อธิบาย โดยผู้เผยพระวจนะเยเรมีย์

22

เพราะเราไม่ได้พูดกับบรรพบุรุษของเจ้าหรือบรรพบุรุษของพวกเขาในวันที่เราพาพวกเขาออกจากแผ่นดินอียิปต์ในเรื่อ  
องเครื่องเผาบูชาหรือการถวายเครื่องบูชา 23 แต่สิ่งนี้ได้บรรพบุรุษของพวกเขาว่า 'เชื่อฟังเสียงของเรา แล้วเราจะ  
พระเจ้าของเจ้า และเจ้าจะเป็นประชากรของเรา และเจ้าจงดำเนินตามทางทั้งหมดที่เราบัญชาเจ้าไว้  
เพื่อว่าเจ้าจะสบายดี (เยเรมีย์ 7)

แม้ว่า "ระบบ" ของการบูชาสัตวจะไม่ใช่พระประสงค์เริ่มแรกของพระเจ้า  
แต่พระเจ้าก็ได้ทรงสร้างส่วนผสมทั้งหมดสำหรับระบบดังกล่าวไว้ในในการทรงสร้างของพระองค์ตั้งแต่สมัยข  
องอาดัมแล้ว ควรชัดเจนว่าสัตว์ซึ่งเป็นตัวแทนของวิญญาณประเภท "ไม่สะอาด"  
ไม่เคยได้รับการถวายบูชาแก่พระเจ้าเลย!

แต่สัตว์ที่ "สะอาด"

ที่จะได้รับการยอมรับว่าเป็นสัตว์ที่ถวายแก่พระเจ้าจะเป็นตัวแทนของพระวิญญาณบริสุทธิ์และชอบธรรม ...  
พระเยซูคริสต์ พระบุตรของพระเจ้า! และในบรรดาสัตว์บูชาสัตวทั้งหมดเป็นกลุ่ม สัตว์ที่ "สะอาด"  
ตัวหนึ่งซึ่งเป็นตัวแทนของพระเยซูคริสต์มากกว่าสัตว์อื่นๆ คือ "ลูกแกะ" (ยอห์น 1:29, 36; ๑๓๙)  
พิจารณาข้อความต่อไปนี้:

และบรรดาผู้อาศัยอยู่บนแผ่นดินโลกจะนมัสการพระองค์  
ผู้ซึ่งชื่อของเขาไม่ได้บันทึกไว้ในหนังสือแห่งชีวิตของลูกแกะที่ถูกสังหารตั้งแต่รากฐานของโลก (วิวรณ์  
13:8)

นี่หมายถึง "รากฐานของสังคมมนุษย์" แต่ลองคิดดูสักครู่: ความจริงที่ว่าพระเยซูคริสต์คือ "ลูกแกะ"  
ที่ถูกสังหารตั้งแต่ตอนที่อาดัมและอีฟทำบาป หมายความว่าในสมัยของอาดัม

ลูกแกะถูกแยกออกจากกันเป็นสัตว์ที่ "สะอาด" แล้ว นี่เป็นข้อพิสูจน์เพิ่มเติมอีกว่าอเบลได้นำ "ลูกหัวปีในฝูงของเขา" มาเป็นเครื่องบูชาแด่พระเจ้า (ปฐมกาล 4:24) อเบลรู้แน่ชัดว่าสัตว์ชนิดใดที่พระเจ้าตรัสว่า "สะอาด"

เข้าใจว่าตั้งแต่เวลาที่อดัมและอีฟทำบาป พระเจ้าได้ทรงจัดเตรียม "การจัดเตรียม" สำหรับการถวายเครื่องบูชา การเสียดสวดดังกล่าวชี้ให้เห็นถึงความจำเป็นในการมีพระเจ้าผู้ช่วยให้รอด ด้วยเหตุนี้อเบลจึงถวายลูกหัวปีของฝูงแกะของเขา แต่การเสียดสวดดังกล่าวดูเหมือนจะเป็นไปโดยสมัครใจ ไม่อยู่ในกรอบของ "ระบบ" การบูชาญูที่มีรายละเอียด "ระบบ" ของการเสียดสวดที่พระเจ้าประทานแก่อิสราเอลในเวลาต่อมาในปีที่สองหลังจากการอพยพออกจากอียิปต์ "ระบบ" การเสียดสวดทั้งหมดนั้นเป็นตัวแทนของกฎชุดหนึ่งที่ ... "เพิ่มเข้ามาเนื่องจากการล่วงละเมิด (ซ้ำแล้วซ้ำอีก)" ของกฏฝ่ายวิญญาณของพระเจ้า (กาลาเทีย 3:19) อย่างไรก็ตาม แนวคิดในการนำสัตว์ที่ "สะอาด" มาถวายพระเจ้าเป็นเครื่องบูชานั้นมีอยู่ตั้งแต่สมัยอเบลผู้ชอบธรรมเป็นต้นไป

### ในสมัยของโนอาห์

คำแนะนำของพระเจ้าที่ประทานแก่โนอาห์ทำให้ชัดเจนว่าโนอาห์เข้าใจความแตกต่างระหว่างสัตว์ที่ "สะอาด" และ "ไม่สะอาด" พระเจ้าทรงสั่งให้โนอาห์นำสัตว์ที่ "สะอาด" เจ็ดคู่เข้าไปในเรือ

เจ้าจงนำสัตว์ร้ายที่สะอาดทุกตัวมาเป็นเจ็ดตัว ตัวผู้และตัวเมีย และสัตว์ที่ไม่สะอาดสองตัวตัวผู้และตัวเมีย (ปฐมกาล 7:2)

ที่นี่เราเห็นความแตกต่างที่ชัดเจนระหว่างสัตว์ที่ "สะอาด" และ "ไม่สะอาด" เกือบ 1,000 ปีก่อนการอพยพ ความแตกต่างนี้หมายถึงสัตว์ก่อนน้ำท่วม การจำแนกสัตว์ประเภท "สะอาด" และ "ไม่สะอาด" นี้ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในสมัยของโมเสสเท่านั้น มีมาตั้งแต่การสร้างมนุษย์

### คุณสมบัติของสัตว์ที่สะอาด

การจำแนกประเภท "สะอาด" ใช้กับชีวิตสัตว์ใน 3 ด้าน ได้แก่ สัตว์สี่เท้า ไก่ และปลา มาดูสัตว์สี่เท้ากันก่อน คำอธิบายโดยละเอียดสำหรับการจำแนกประเภทของสัตว์เหล่านี้มีอยู่ในเลวีนิติบทที่ 11 และในเฉลยธรรมบัญญัติบทที่ 14 โปรดสังเกตเลวีนิติบทที่ 11

จงกล่าวแก่ชนชาติอิสราเอลว่า สัตว์เหล่านี้ [เป็น] สัตว์ที่เจ้าจะรับประทานได้ในบรรดาสัตว์เดียรัจฉานทั้งปวงที่ [เป็น] บนแผ่นดินโลก (เลวีนิติ 11:2)

นี่ไม่ใช่การสร้างหมวดหมู่ใหม่สำหรับจำแนกสัตว์ นี่เป็นเพียงการอธิบายรายละเอียดการจำแนกประเภทที่มีอยู่แล้วเมื่อโนอาห์ได้นำสัตว์เหล่านี้เข้าไปในเรือเมื่อเกือบ 1,000 ปีก่อน

โปรดสังเกตลักษณะสองประการที่สัตว์ที่ "สะอาด" ทุกตัวต้องมี:

อะไรก็ตามที่แยกกับและมีกับผ่า และ เกี่ยวเนื่องในหมู่สัตว์ร้ายเจ้าจะกินได้ (เลวีติ 11:3)

มีสัตว์บางประเภทที่ตรงตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งเหล่านี้ แต่ก็ยังไม่สามารถยอมรับได้ เพื่อที่จะ "สะอาด" พวกเขาจะต้องตรงตามเงื่อนไขทั้งสองข้อนี้

ตอนนี้ถามตัวเองว่า: เงื่อนไขทั้งสองนี้บรรลุผลอะไร?

คำตอบคือ: พวกเขาทำให้สัตว์เหล่านี้แตกต่างจากสัตว์อื่นๆ ทั้งหมด!

คุณลักษณะทั้งสองนี้ทำให้สัตว์ที่ "สะอาด" แตกต่างจากสัตว์อื่นๆ ทั้งหมด และคุณลักษณะเหล่านี้ทำให้พวกเขาแตกต่างไปจากช่วงเวลาที่พวกมันถูกสร้างขึ้น! พวกเขาถูก "แยกออกจากกัน" แล้วโดยคุณลักษณะเหล่านี้ในปฐมกาลบทที่ 1 ที่เลวีติ 11 เราได้ยินมาว่าพระเจ้าทรงจำแนกสัตว์บกออกเป็นสองกลุ่มใหญ่ ฝ่ายหนึ่งมีกับผ่าและเกี่ยวเนื่อง และในทางกลับกัน สัตว์อื่นๆ ทั้งหมด

ในระดับสัตว์แล้ว ไม่สำคัญว่าสัตว์เหล่านี้จะ "ดีกว่า" มากกว่าตัวอื่น พวกเขาเพียงแค่ "แตกต่าง" เท่านั้นเอง ลักษณะทั้งสองที่พระเจ้าทรงวางแผนไว้ล่วงหน้าในการสร้างเป็นข้อกำหนดสำหรับสถานะ "สะอาด" เกี่ยวข้องกับการเดินและการรับประทานอาหาร

"การเดิน" มักใช้ในพระคัมภีร์เพื่อเป็นสัญลักษณ์ของ "วิถีชีวิตของเรา" เมื่อเราได้รับแจ้งว่าผู้ชายบางคน "เดินกับพระเจ้า" นั่นหมายถึงว่าพวกเขาดำเนินชีวิตสอดคล้องกับกฎหมายของพระเจ้าอย่างไร

"การกิน" เกี่ยวข้องกับสิ่งที่เราเข้าไปและสิ่งที่ร่างกายนำไปใช้ในการเจริญเติบโต สัตว์ส่วนใหญ่ไม่เคยหมกมุ่นอยู่กับสิ่งที่พวกเขาออกไปแล้วอีกต่อไป ในทางกลับกัน สัตว์ที่เกี่ยวเนื่องจะไม่ดูดซับสิ่งใดเลยในครั้งแรก ก่อนที่พวกเขาจะแปรรูปอาหารที่พวกเขากินไปจนหมด พวกเขาจะเกี่ยวอาหารอีกครั้งอย่างเป็นระบบและละเอียดถี่ถ้วน เมื่อนั้นแหละสิ่งที่พวกเขากินเข้าไปจึงดูดซึมได้เต็มที่

บทเรียนควรมองเห็นได้ง่าย:

- 1) สัตว์ที่ "สะอาด" มีเท่าในการเดินที่แตกต่างกันและออกจากเส้นทางที่แตกต่างกัน
- 2) สัตว์ที่ "ไม่สะอาด" ส่วนใหญ่จะกลืนอาหารโดยไม่เกี่ยวอาหาร แต่สัตว์ที่ "สะอาด" ไม่ทำอย่างนั้น พวกเขานำทุกสิ่งที่พวกเขากลืนเข้าไปแล้วกลับขึ้นมาใหม่แล้วเกี่ยวมันอย่างระมัดระวัง ทุก ๆ เล็กน้อยจะถูกบดให้ละเอียดโดยการเกี่ยวนี้

ในการทำงานเดียวกัน เราควรพิจารณาว่าเราดำเนินต่อพระพักตร์พระเจ้าอย่างไร และเราไม่ควรเพียงแค่ "กลืน" ทุกสิ่งที่เข้ามาขวางทางเรา แต่เราต้อง "พิสูจน์" ทุกสิ่งแล้วยึดมั่นในสิ่งที่ดีเหล่านั้น

## เมื่อพระเจ้าสร้างสัตว์ที่สะอาด

ย้อนกลับไปทีสัปดาห์แห่งการทรงสร้างใหม่ในปฐมกาลบทที่ 1 พระเจ้าสร้างสัตว์บางชนิดให้ "สะอาด" เพราะมีวิญญาณที่มองไม่เห็น "สะอาด" และพระองค์ทรงสร้างสัตว์ที่เหลือให้เป็น "มลทิน" เพราะมีวิญญาณที่ "ไม่สะอาด" พระเจ้าเลือกที่จะมอบลักษณะพิเศษสองประการให้กับสัตว์ที่ "สะอาด" ทั้งหมดที่เราได้พิจารณาไปแล้ว แต่นั่นไม่ใช่ประเด็นหลักที่พระเจ้าผู้เป็นเจ้าของทรงต้องการให้เราเรียนรู้

ประเด็นหลักก็คือเราไม่ควร "เข้าไป" ความคิดและความคิดของปีศาจ  
ดังที่อัครสาวกเปาโลอธิบายในบริบทของเนื้อที่บูชาแก่รูปเคารพ:

แต่ฉัน [พูด] ว่าของที่คนต่างชาติถวายนั้น เขาถวายบูชาแก่มารร้าย ไม่ใช่ถวายแด่พระเจ้า และฉันไม่อยากให้พวกท่านสมคบคิดกับมารร้าย (1 โครินธ์ 10:20)

เราต้องต่อต้านการล่อลวงที่ปีศาจนำเสนอต่อเรา ถ้าเราอมรับความคิดของปีศาจ เราก็จะต้องทนทุกข์ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง มีโทษเสมอสำหรับการยอมรับวิถีทางของซาตาน นั่นคือสิ่งที่พระเจ้าต้องการให้เรามาดู

เมื่อคุณเข้าใจสิ่งนี้แล้ว คุณควรเข้าใจด้วยว่าพระเจ้าทรงออกแบบสัตว์ที่ "ไม่สะอาด" อย่างไร พระเจ้าทรงออกแบบพวกมันในลักษณะที่ไม่เหมาะกับการบริโภคของมนุษย์เลย พวกมันเป็นแบบเล็งถึงวิญญาณที่ "ไม่สะอาด" ซึ่งเราควรปฏิเสธอิทธิพลของตนเสมอ

ถูกแล้ว ผู้คนสามารถกินสัตว์ที่ "ไม่สะอาด" ได้และดูเหมือนจะหนีไปได้โดยไม่มีผลเสียใดๆ ในลักษณะเดียวกับที่เราคิดว่าซาตานนำเสนอให้เราและดูเหมือนไม่ได้รับผลกระทบจากพวกมัน แต่ไม่ว่าเราจะตระหนักหรือไม่ก็ตาม เราจะได้รับผลกระทบจริงๆ เมื่อเราปล่อยให้ตัวเองคิดอย่างที่ซาตานต้องการให้เราคิด และเราจะได้รับผลกระทบจริงๆ เมื่อเรากินสัตว์ที่ "ไม่สะอาด"

มันเพียงแต่จะต้องเป็นเช่นนี้เพื่อให้พระเจ้ามีความสม่ำเสมอ

## วัตถุประสงค์ของพระเจ้าถูกทำให้ชัดเจน

เลวีนิติบทที่ 11 ทั้งหมดกล่าวถึงสิ่งที่เรากินได้และสิ่งที่ "ไม่สะอาด"

ในส่วนของอาหาร คำว่า "สะอาด" และ "ไม่สะอาด" ใช้กับชีวิตสัตว์เท่านั้น มีพืชมีพิษมากมาย แต่ไม่มีพืชที่ "ไม่สะอาด" เหตุผลนี้ควรชัดเจน: คำว่า "ไม่สะอาด" ใช้กับอาหารสัตว์เพราะคำนี้ชี้กลับไปที่ "วิญญาณที่ 'ไม่สะอาด'" อาหารจากพืชไม่ได้หมายถึง "วิญญาณชั่วร้าย"; ดังนั้นพระเจ้าจึงไม่ได้ทรงกำหนดให้พืชใดๆ เป็นพืชที่ "ไม่สะอาด"

โปรดจำไว้ว่าเมื่อพระเจ้าสร้างสัตว์ที่ "ไม่สะอาด" ในปฐมกาลบทที่ 1 มีสิ่งมีชีวิตกลุ่มหนึ่งที่ "ไม่สะอาด" ในสายพระเนตรของพระเจ้าอยู่แล้ว

ตอนนี้สังเกตว่าพระเจ้าทรงสรุปคำแนะนำในบทเลวีนี้อย่างไร 11. นี่คือข้อ 44

เพราะเรา [เป็น] พระเยซูพระเจ้าของเจ้า เพราะฉะนั้น เจ้าจงชำระตัวให้บริสุทธิ์ และเจ้าจะบริสุทธิ์ เพราะเราบริสุทธิ์ อย่าทำตัวให้เป็นมลทินด้วยสัตว์เลื้อยคลานที่คลานไปมาบนแผ่นดิน (เลวีนิติ 11:44)

คำสองคำที่ควรสังเกตในข้อนี้คือ "ทำให้บริสุทธิ์" และ "ศักดิ์สิทธิ์" คำภาษาฮีบรูที่แปลว่า "ชำระให้บริสุทธิ์" คือ "คาคาซ" ในที่นี้ใช้กับ Hithpael ในพจนานุกรมภาษาฮีบรู Gesenius คำจำกัดความที่ให้ไว้กับ Hithpael คือ:

- 1) ชำระตนให้บริสุทธิ์
- 2) เพื่อแสดงตนบริสุทธิ์
- 3) มีการเฉลิมฉลองเป็นงานฉลอง

ในแง่ที่ง่ายที่สุดคำนี้หมายถึง: ถูกแยกออกจากกันเพื่อใช้อันศักดิ์สิทธิ์

คำที่แปลสองครั้งว่า "ศักดิ์สิทธิ์" ในข้อนี้คือคำคุณศัพท์ "kadowsh" ซึ่งเกิดจากคำกริยา "kadash" ข้างต้น Gesenius กำหนดคำคุณศัพท์นี้ว่า "บริสุทธิ์ สะอาด ปราศจากมลทิน" ในข้อถัดไป ข้อ 45 มีการกล่าวซ้ำข้อความนี้เกี่ยวกับการเป็นคนบริสุทธิ์

แล้วเหตุใดพระเจ้าจึงทรงชี้แจงกฎเหล่านี้เกี่ยวกับเนื้อสัตว์ที่ "ไม่สะอาด" ให้อิสราเอลทราบ? พระเจ้าทรงต้องการให้อิสราเอลได้รับการแยกออกจากกันเพื่อประโยชน์อันศักดิ์สิทธิ์ หลีกเลี่ยงการรับประทานเนื้อสัตว์ที่ "ไม่สะอาด" ในภาพ เป็นการหลีกเลี่ยงอิทธิพลของวิญญาณที่ "ไม่สะอาด"

ดังนั้นโปรดสังเกต: ชาวอิสราเอลจะต้อง "ชำระให้บริสุทธิ์" โดยการละเว้นจากเนื้อสัตว์ที่ "ไม่สะอาด" ทั้งหมด ในพันธสัญญาใหม่ เรายังบอกอีกว่าคริสเตียนที่แท้จริงนั้น "ได้รับการชำระให้บริสุทธิ์" ตัวอย่างเช่น

และบางคนในพวกท่านก็เป็นเช่นนั้น แต่พวกท่านได้รับการชำระล้างแล้ว แต่พวกท่านบริสุทธิ์แล้ว แต่พวกท่านเป็นผู้ชอบธรรมในพระนามของพระเยซูเจ้า และโดยพระวิญญาณของพระเจ้าของเรา (1 โครินธ์ 6:11)

เหตุฉะนั้น

พระเยซูทรงทนทุกข์โดยไม่มีประตูเมืองเพื่อชำระประชากรให้บริสุทธิ์ด้วยพระโลหิตของพระองค์เองด้วย (ฮีบรู 13:12)

ในที่นี้คำกริยาภาษากรีกที่แปลว่า "ชำระให้บริสุทธิ์" คือ "hagiazō" พจนานุกรมภาษากรีก-อังกฤษของเชอร์คกล่าวว่าการใช้ตามพระคัมภีร์ คำนี้มักจะเทียบเท่ากับคำกริยาภาษาฮีบรูว่า "คาคาซ"

ดังนั้นพระเจ้าจึงทรงต้องการให้อิสราเอลแยกจากกันเพื่อการใช้อันศักดิ์สิทธิ์ (เช่น "การชำระให้บริสุทธิ์") และพระเจ้าทรงแยกเราในคริสตจักรของพระองค์ให้แตกต่างกันเพื่อการใช้อันศักดิ์สิทธิ์ ตอนนี้เป็นการเข้าถึงการอภัยบาปของเราผ่านการเสียดชะของพระเยซูคริสต์ (เช่น โดยพระโลหิตของพระองค์) ที่แยกเราออกจากกัน เราถูก "แยกออกจากกัน" ในระดับที่สูงกว่าอิสราเอลโบราณที่เคยถูกแยกออกจากกันมาก แต่นั่นไม่ได้หมายความว่าตอนนี้พระเจ้าต้องการให้เราเหยียบย่ำคำสั่งที่พระองค์ประทานแก่อิสราเอลเพื่อแยกพวกเขาออกจากกันทางกายภาพ การกินเนื้อสัตว์ที่ไม่สะอาดในปัจจุบันยังคงเห็นภาพการได้รับอาหารจากวิญญาณที่ "ไม่สะอาด" เช่นเดียวกับในสมัยพันธสัญญาเดิม และนั่นคือสิ่งที่เราควรหลีกเลี่ยง!

โปรดจำไว้ว่าพระเจ้าได้สร้างสัตว์ให้ "สะอาด" และ "ไม่สะอาด" มาก่อนที่พระองค์จะทรงสร้างอัครทูตอีก แม้ว่าอัครทูตไม่ได้ทำบาปครั้งแรกนั้น (ในระดับมนุษย์) ก็ยังคงมีสัตว์ที่ "สะอาด" และ "ไม่สะอาด" การจำแนกประเภทของพวกเขาชี้ให้เห็นถึงความบาปของซาตานและปีศาจ มันไม่เกี่ยวข้องกับความบาปของมนุษย์เลย

### พระคัมภีร์พันธสัญญาใหม่

ฉันไม่ได้กล่าวถึงพระคัมภีร์ข้อใดในพันธสัญญาใหม่ซึ่งผู้คนจะหันมาใช้เพื่อหาเหตุผลในการรับประทานเนื้อสัตว์ที่ "ไม่สะอาด" ในอดีตมีการอธิบายข้อเหล่านี้ไว้ค่อนข้างละเอียด และฉันไม่คิดว่ามีความจำเป็นต้องอ่านข้อเหล่านั้นอีก พวกเราส่วนใหญ่จะตระหนักว่าผู้คนบิดเบือนข้อที่เกี่ยวข้องและอ่านสิ่งที่ไม่ได้กล่าวถึงหรือที่ไม่ได้กล่าวถึง ในนั้น จุดประสงค์ของฉันในบทความนี้ไม่ใช่เพื่อโน้มน้าวคนเหล่านั้นในโลกที่ต้องการแก้ตัวจริงๆ จากการรับประทานเนื้อสัตว์ที่ "ไม่สะอาด" พวกเขาไม่ต้องการตัดสินว่ามีพฤติกรรมที่ผิด

แต่คุณที่เป็นสมาชิกของคริสตจักรของพระเจ้า คุณดำเนินชีวิตตามกฎการบริโภคอาหารเหล่านี้มาหลายปี คุณอาจถูกล่อลวงด้วยข้อโต้แย้งอันชาญฉลาด คุณคือคนที่ฉันอยากจะทำให้เรื่องนี้ชัดเจน ฉันรู้ว่าคุณสามารถเข้าใจสิ่งที่ฉันอธิบายได้

หากคุณสามารถเข้าใจสิ่งที่ฉันได้อธิบายในบทความนี้ หากคุณสามารถเข้าใจจุดประสงค์ของพระเจ้าในการสร้างสัตว์บางชนิดให้ "สะอาด" และบางชนิดเป็น "ไม่สะอาด" หากคุณสามารถเข้าใจได้ว่าพระเจ้าทรงวางแผนสภาพแวดล้อมที่พึ่งพาซึ่งกันและกันอย่างไม่น่าเชื่อสำหรับมนุษยชาติ ที่ซึ่งทุกสิ่งบรรลุถึงจุดประสงค์บางอย่าง และที่ซึ่งทุกการกระทำส่งผลให้เกิดปฏิกิริยา หากคุณสามารถเข้าใจได้ว่าพระเจ้าทรงใช้การละเว้นจากเนื้อสัตว์ที่ "ไม่สะอาด"



เพื่อจินตนาการถึงการหลีกเลี่ยงการเข้าไปอยู่ในอิทธิพลของปีศาจ  
ก็เป็นเรื่องไร้สาระอย่างยิ่งที่จะเสนอว่ากฎการบริโภคอาหารที่พระเจ้าประทานแก่ประชากรของพระองค์ใน  
อิสราเอลนั้น "ถูกละทิ้ง" ไปในทางใดทางหนึ่ง

นอกจากนี้ ยังเผยให้เห็นว่าหลักคำสอนประการหนึ่งของปีศาจก็คือ ... การงดเว้นจากเนื้อสัตว์ที่  
"สะอาด"! นี่คือนิสัยที่เปาโลอธิบายให้ทิโมธีฟัง

1 พระวิญาณตรัสไว้อย่างชัดเจนว่า ในยุคหลังจะมีบางคนละทิ้งความเชื่อ  
โดยหันไปสนใจวิญญาณที่ล่องลอย และหลักคำสอนของปีศาจ 2 การพุดมูสาเป็นความหน้าซื่อใจคด  
มีมโนธรรมถูกเผาด้วยเหล็กร้อน 3 ห้ามมิให้แต่งงาน [และตั้ง]  
ให้งดเว้นจากเนื้อสัตว์ซึ่งพระเจ้าได้ทรงสร้างไว้เพื่อรับด้วยความขอบพระคุณจากผู้ที่เชื่อและรู้ความจริง (1  
ทิโมธี 4)

เปาโลกำลังพูดถึงคนที่ "รู้" ความจริงของพระเจ้า พวกเขา "รู้"  
อย่างแน่ชัดว่าพระเจ้าได้ทรงสร้างอาหารอะไรบางอย่างเพื่อเราจะขอบพระคุณพระองค์  
มีการระบุไว้และจัดหมวดหมู่ใน เลวีนิติ 11 และในเฉลยธรรมบัญญัติ 14. ผู้รู้ความจริงย่อมรู้เรื่องนี้ดี  
พวกเขาเห็นว่าพระเจ้าไม่เคยต้องการให้ผู้คนขอบพระคุณพระองค์สำหรับ "เนื้อหมู" หรือ "กิ้งกือบสเตอร์" ฯลฯ  
พวกเขาเห็นว่าพระเจ้าห้ามไม่ให้รับประทานสิ่งที่ "ไม่สะอาด" เหล่านี้

อย่าหลงเชื่อข้อโต้แย้งอันชาญฉลาดที่ว่ากฎหมายของพระเจ้าบางส่วนถูกทำลายไปแล้ว  
โปรดจำไว้ว่าพระเยซูคริสต์ทรง "เหมือนเดิมเมื่อวานนี้ (เช่น สมัยพันธสัญญาเดิม) และวันนี้ (เช่น  
สมัยพันธสัญญาใหม่) และตลอดไป" (ฮีบรู 13:8)